

**KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ BA HĐND HUYỆN KHÓA XX
ĐANG ĐƯỢC TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /12/2021 của UBND huyện)

TT	Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri	Cơ quan có thẩm quyền giải quyết
I	LĨNH VỰC KINH TẾ-XÃ HỘI	
	NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 01 Ý KIẾN	
1	<p><i>Cử tri xã Trung Sơn đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, sửa chữa hệ thống cánh cống từ trạm bơm Việt Hòa về xã Trung Sơn và xã Hương Mai để đảm bảo việc tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất</i></p> <p>Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Xí nghiệp KTCTTL Việt Yên, UBND xã Trung Sơn, Trưởng thôn Đồng kiểm tra hiện trạng vị trí mà cử tri nêu. Nhận thấy trên hệ thống kênh tưới của Trạm bơm Việt Hòa có 02 cống tưới bị mất ty van cống dẫn tới có ảnh hưởng đến kế hoạch tưới cho các thôn của các xã Hương mai, Trung Sơn (02 ty van cống Ø 40 tại K2+600 bờ phải và K2+720 bờ trái của kênh tưới Trạm bơm Việt Hòa). Từ thực tế kiểm tra, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu có văn bản đề nghị Công ty TNHH KTCTTL Nam Sông Thương bố trí kinh phí lắp ty van 02 cống nêu trên (văn bản số 2351/UBND-NN, ngày 02/8/2021 về việc đề nghị cải tạo, nâng cấp kênh tưới Trạm bơm Việt Hòa) để đảm bảo việc tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất mà cử tri có ý kiến. Hiện, Xí Nghiệp KTCTTL Việt Yên đã đưa hạng mục trên vào danh mục công trình cải tạo sửa chữa năm 2022.</p>	<p align="center">Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các xã Trung Sơn, Hương Mai</p>
	TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 03 Ý KIẾN	
1	<p><i>Cử tri xã Ninh Sơn đề nghị UBND huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Nénh và Quang Châu kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp lấn chiếm hành lang dọc tuyến</i></p>	<p>Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các xã, thị trấn: Nénh, Quang</p>

	<p><i>đường từ QL1A cũ đi Nhà máy gạch chịu lửa Tam Tầng giáp thôn Giá Sơn, xã Ninh Sơn tránh gây bức xúc trong nhân dân.</i></p> <p>Tiếp thu ý kiến của cử tri: Ngày 29/5/2020 Chủ tịch UBND huyện ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tiếp tục tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Theo kết quả rà soát, thống kê của các xã, thị trấn toàn huyện có 1.515 trường hợp vi phạm, với diện tích 116,83ha (<i>Trong đó tại xã Quang Châu là 54 trường hợp, thị trấn Nénh 105 trường hợp</i>). Đã tiến hành thiết lập biên bản, ban hành quyết định xử lý được 101 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt là 716.500.000 đồng. Đoạn dọc tuyến đường từ Quốc lộ 1A cũ đi nhà máy gạch chịu lửa Tam Tầng giáp thôn Giá Sơn, xã Ninh Sơn có 05 trường hợp vi phạm thuộc UBND thị trấn quản lý, UBND thị trấn đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản tuy nhiên vẫn chưa xử lý dứt điểm.</p> <p>Nội dung này UBND huyện đã yêu cầu các xã thị trấn xây dựng kế hoạch xử lý vi phạm đất đai theo Chỉ thị 19 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, đến nay thị trấn Nénh đã tổ chức tháo dỡ các hộ lấn chiếm hành lang tại các thôn Hoàng Mai, My Điền.</p>	<p>Châu, Ninh Sơn</p>
<p>2</p>	<p><i>Cử tri xã Minh Đức đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn và Công ty tư vấn Tân Á Hoàng Minh -là đơn vị tư vấn, đo đạc, đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã. Vì tiến độ như hiện nay là rất chậm, theo kế hoạch trong 03 năm từ 2019 đến năm 2021 phải cấp được 6.600 GCNQSD đất. Tuy nhiên đến nay mới cấp được trên 200 GCNQSD đất.</i></p> <p>Việc phản ánh của cử tri về việc cấp giấy chứng nhận trên địa bàn xã Minh Đức chậm là đúng; nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn (Phòng Tài nguyên và Môi trường) và đã có các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận sau đo đạc và GCNQSD đất lần đầu. Tiến hành cấp giấy chứng nhận cuốn chiếu đối với từng thôn, đồng thời đã yêu cầu đơn vị tư vấn tăng cường con người để tổ chức kê khai, lập hồ sơ cấp GCN. Bên cạnh đó UBND huyện đã yêu cầu mỗi xã phải thực hiện xong việc kê khai, đăng ký xong 02 thôn mỗi tháng.</p>	<p>Phòng Tài nguyên và Môi trường</p>
<p>3</p>	<p><i>Cử tri thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND 02 xã Tiên Sơn và Ninh Sơn giải quyết dứt điểm việc chuyển tiền hồ</i></p>	<p>Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với</p>

	<p><i>trợ từ nguồn thu hồi đất 5% của thôn khi dự án cải tạo đê có phần đất xâm canh với xã Tiên Sơn. Ý kiến này đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét, giải quyết.</i></p> <p>Tiếp thu ý kiến của cử tri: UBND huyện giao cơ quan chuyên môn (Phòng Tài Nguyên và Môi trường) phối hợp các cơ quan có liên quan và tổ chức buổi làm việc giải quyết dứt điểm việc chuyển tiền hỗ trợ từ nguồn thu hồi đất 5% của thôn khi dự án cải tạo đê có phần đất xâm canh với xã Tiên Sơn liên quan đến Dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều năm 2017. Dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều năm 2017 được thực hiện đúng quy trình và phù hợp với các quy định của pháp luật (<i>được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 25/9/2019</i>). Theo quy định tại khoản 6, điều 10, Quyết định 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang, Chủ đầu tư (<i>Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh</i>) đã chuyển 43.035.000 đồng vào tài khoản của UBND xã Tiên Sơn (<i>hỗ trợ địa phương khi thu hồi đất quỹ đất công ích do UBND xã quản lý</i>). Tuy nhiên, đây là diện tích đất xâm canh của xã Ninh Sơn hiện do thôn Hữu Nghi xã Ninh Sơn đang giao thầu cho các hộ dân xã Ninh Sơn canh tác nhưng thuộc địa giới hành chính của xã Tiên Sơn. Đồng thời giao Phòng Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với UBND xã Ninh Sơn và UBND xã Tiên Sơn, kết quả thống nhất UBND xã Tiên Sơn chuyển tiền bồi thường GPMB đã phê duyệt cho UBND xã Ninh Sơn. UBND huyện tiếp tục giao phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn UBND xã Tiên Sơn hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan đến việc chuyển tiền nêu trên.</p>	<p>UBND các xã: Ninh Sơn, Tiên Sơn</p>
	<p>KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG: 03 Ý KIẾN</p>	
<p>1</p>	<p><i>Cử tri thôn Phúc Ninh, xã Ninh Sơn đề nghị UBND huyện có văn bản đề nghị đơn vị thi công đường vành đai IV khắc phục tình trạng một số hệ thống rãnh thoát nước được xây dựng không đồng bộ (đường cao hơn nhà dân nhưng không có rãnh thoát nước) dẫn đến ngập úng ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.</i></p> <p>Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Dự án đầu tư tuyến đường vành đai 4 do Ban quản lý dự án các công trình giao thông - nông nghiệp làm chủ đầu tư. Đến nay dự án đã thi công xong các công trình, hạng mục công trình trên tuyến đoạn qua địa bàn huyện Việt Yên. Qua kiểm tra thực tế đoạn tuyến qua khu dân cư thôn Phúc Ninh, xã Ninh Sơn đã được đầu tư rãnh thoát nước 02 bên tuyến chiều rộng 0,6m. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước để khắc phục tình trạng ngập úng mà cử tri có ý kiến sẽ</p>	<p>Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND xã Ninh Sơn làm việc với Ban Quản lý công trình giao thông tỉnh xem xét, giải quyết</p>

	<p>thực hiện đồng bộ hệ thống thoát nước của dân cư thôn Phúc Ninh với khu dân cư vành đai 4 (thôn Nội Ninh), dự án đã lựa chọn xong nhà thầu thi công và dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng tháng 5/2022.</p>	
2	<p><i>Cử tri xã Minh Đức đề nghị UBND huyện sớm có kế hoạch thi công tuyến đường từ cầu Treo, xã Minh Đức đi Công ty may Hà Minh để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Vì hiện nay, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.</i></p> <p>Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với nội dung nêu trên. UBND huyện đã chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Minh Đức chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát tuyến đường bờ sông máng đoạn từ Cầu Treo đi Công ty may Hà Minh (<i>chi nhánh Minh Đức</i>) và đoạn hết địa phận Minh Đức, đến nay UBND xã Minh Đức đã chỉ đạo đơn vị tư vấn thực hiện xong bước khảo sát, trình chủ trương đầu tư và thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà thầu thi công công trình. Dự án dự kiến khởi công Quý I/2022.</p>	<p>Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp xã Minh Đức</p>
3	<p><i>Cử tri thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý ngay hệ thống cống tiêu nước khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ không đảm bảo làm ảnh hưởng đến việc tiêu úng tại khu vực thôn Hùng Lãm 2 gây bức xúc trong nhân dân.</i></p> <p>Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri: Dự án khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ do Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Lam Sơn làm chủ đầu tư, dự án đang trong quá trình đầu tư xây dựng, do vậy hệ thống tiêu thoát nước chưa thi công hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Mặt khác, trong quá trình thi công các hạng mục khác của dự án vật liệu rơi xuống cống, rãnh thoát nước dẫn đến việc ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến việc tiêu úng của thôn. UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu chỉ các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra thực tế tại dự án và làm việc với chủ đầu tư để khắc phục dứt điểm tình trạng ngập úng mà cử tri có ý kiến.</p>	<p>Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan</p>
	<p>TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH, ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG: 06 Ý KIẾN</p>	
1	<p><i>Cử tri xã Trung Sơn đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư 08 phòng học cho trường THCS Trung Sơn và mở rộng khuôn viên trường tiểu học thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn để đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường.</i></p>	<p>Phòng Tài chính-Kế hoạch</p>

	<p>Căn cứ thực tiễn tình hình cơ sở trường, lớp học của xã, khả năng cân đối vốn trung hạn và hàng năm của huyện, trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện, UBND huyện đã bố trí đầu tư Trường Tiểu học xã Trung Sơn với tổng mức đầu tư khoảng 8,3 tỷ đồng vào năm 2021; năm 2022 đầu tư mở rộng Trường mầm non Trung Sơn với tổng mức đầu tư khoảng 5,4 tỷ đồng. Trong trường hợp khả năng cân đối vốn ngân sách huyện trong giai đoạn được đảm bảo hoặc có tăng thu, UBND huyện sẽ xem xét trình HĐND huyện bổ sung đầu tư xây dựng 08 phòng học cho trường THCS Trung Sơn vào thời điểm phù hợp.</p>	
2	<p><i>Cử tri xã Hương Mai đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng trường Mầm non xã Hương Mai ra vị trí mới với diện tích khoảng 10.000m² với đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập để đáp ứng nhu cầu học và dạy của nhà trường. Vì điểm trường hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng và không đáp ứng được yêu cầu.</i></p> <p>Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí vốn đầu tư xây dựng trường Mầm non Hương Mai, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ khả năng cân đối nguồn vốn, sự cần thiết phải đầu tư, hiện Trường Mầm non xã Hương Mai vẫn đang đảm bảo cho việc dạy và học. Bên cạnh đó, năm 2021, UBND huyện đang đầu tư xây dựng Trường THCS xã Hương Mai với tổng mức đầu tư trên 14 tỷ đồng nên kế hoạch đầu tư công của huyện bố trí đầu tư xây dựng mới trường Mầm non Hương Mai vào năm 2024</p>	Phòng Tài chính-Kế hoạch
3	<p><i>Cử tri thôn Đồng Ích, xã Hương Mai đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư kinh phí để làm sân vận động cho thôn để nhân dân có khu vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe. Vì khi triển khai thực hiện dự án Sân golf, trong quy hoạch có thu hồi toàn bộ diện tích sân vận động hiện có của thôn.</i></p> <p>Về nội dung cử tri thôn Đồng Ích, xã Hương Mai có ý kiến. Đề nghị UBND xã cân đối nguồn kinh phí của địa phương và xã hội hóa nhân dân đóng góp.</p>	Phòng Tài chính-Kế hoạch
4	<p><i>Cử tri một số xã: Minh Đức, Nghĩa Trung, Vân Trung, Tiên Sơn đề nghị UBND huyện hỗ trợ các xã xây dựng nhà văn hóa cho các thôn: Đài Sơn, xã Minh Đức; Me, xã Nghĩa Trung; Vân Cốc 2, xã Vân Trung; Phù Tài và Lương Viên, xã Tiên Sơn nhằm đáp</i></p>	Phòng Tài chính-Kế hoạch

	<p><i>ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng trong khu dân cư.</i></p> <p>Năm 2021, UBND huyện đã bố trí kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa các thôn chưa có nhà văn hóa gồm: Thôn Nguyễn, xã Trung Sơn; Nhà văn hóa thôn Chùa, thôn Bãi Bằng, xã Minh Đức; Nhà văn hóa thôn Kim Sơn, Nhà văn hóa thôn Thần Chúc; Nhà văn hóa Vân Cốc 2, xã Vân Trung; Nhà văn hóa thôn Nguyệt Đức, xã Vân Hà; Nhà văn hóa My Điền 1, Nhà văn hóa phố Nénh, thị trấn Nénh với mức hỗ trợ 1 tỷ đồng/01 nhà văn hóa. Hiện số thu dự toán ngân sách huyện chưa đạt dự toán được giao, số thu tiền sử dụng đất đạt thấp nên hiện tại chưa có kinh phí để đầu tư xây dựng. UBND huyện sẽ xem xét cân đối đầu tư xây dựng khi cân đối được nguồn vốn đầu tư công.</p>	
5	<p><i>Cử tri xã Hương Mai đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để cải tạo, nâng cấp và mở rộng tuyến đường trục chính từ thôn Đồng Ích, xã Hương Mai đi thôn Tân Sơn, xã Trung Sơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông.</i></p> <p>Năm 2021, số dự toán thu tiền sử dụng đất được giao là 1.640 tỷ đồng, hiện số thu 7 tháng đầu năm mới đạt 261 tỷ đồng bằng 16% dự toán. Trong điều kiện hiện nay số thu chưa đảm bảo nguồn vốn đầu tư công cho các dự án trọng điểm. UBND huyện sẽ xem xét đầu tư khi nguồn vốn đầu tư công được đảm bảo.</p>	Phòng Tài chính-Kế hoạch
6	<p><i>Cử tri các xã Ninh Sơn, Trung Sơn đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ tổ Covid cộng đồng ở các thôn, xóm và hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ, công chức tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian vừa qua. Vì một người phải tham gia nhiều nhiệm vụ khác nhau trong khi mức hỗ trợ như hiện nay là quá thấp.</i></p> <p>Trong thời gian vừa qua, cán bộ và nhân dân các xã trên toàn huyện đã tích cực thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết số 16, Nghị quyết số 58, Nghị quyết số 68 về quy định chế độ, định mức chi hỗ trợ cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Tuy nhiên, không quy định chế độ cho Tổ Covid cộng đồng; đối với cán bộ, công chức tham gia phòng chống dịch Nghị quyết 16 của Chính phủ, Hướng dẫn số 28 liên sở Tài chính – Y tế đã quy định đối tượng, mức hỗ trợ tiền ăn cụ thể</p>	Phòng Tài chính-Kế hoạch

	<p>cho từng đối tượng tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 và nguồn kinh phí thực hiện. Trong đó, hướng dẫn số 28 ghi rõ nguồn kinh phí cấp nào cấp đóc đảm bảo. Hiện, nguồn ngân sách huyện và nguồn hỗ trợ từ cấp trên rất hạn chế, trong khi đó có rất nhiều nhiệm vụ phải thực hiện, nhất là chi hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn, người cách ly tập trung theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính Phủ. Vì vậy, đề nghị UBND các xã rà soát nguồn kinh phí cấp mình để bố trí cho phù hợp.</p>	
II	LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI: 01 Ý KIẾN	
	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	
1	<p><i>Cử tri xã Vân Hà đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí đủ tỷ lệ giáo viên/lớp và giáo viên ở từng bộ môn. Vì nhiều năm nay, trường thiếu giáo viên Tin học và hát nhạc.</i></p> <p>Tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát thực trạng số giáo viên, nhân viên của các trường, tham mưu UBND huyện điều động giáo viên, nhân viên để đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa các trường và đảm bảo đủ tỷ lệ giáo viên/lớp theo biên chế được giao.</p>	<p>Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo</p>